



ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และมีผู้ผ่านการสอบ จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันสอบ	เวลาสอบ	ตำแหน่ง/วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑. สอบสัมภาษณ์ - โดยประเมินจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย ทักษะ ทักษะการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญา และบุคลิกภาพ เป็นต้น	ณ สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ ภูเก็ต

ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาคการสอบ โดยการสัมภาษณ์จะประเมินจากประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น

๓. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม หรือยีนส์เข้าห้องสอบ) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

/สำหรับ...

สำหรับการทดสอบผู้สอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน ก็ได้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจ และประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางปริดา ทวีระชัย)
นายก อบจ. ในโอกาสปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต

ลงวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๔	นางสาวเพ็ญโฉม ศรีแก้ว	
๐๖	นายธนพล ทิพรรัตน์	